



เรื่อง สารจากหัวหน้าแผนกวิชาการ ระดับประถม - มัธยม ฉบับที่ 2/2562
เรียน ผู้ปกครองระดับประถม - มัธยม

สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่าน แม่ครูภาวิณี วงศ์สลัษี หรือแม่ครูบ่อม ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาการประถม - มัธยม ขอความแรกที่แม่ครูบ่อมอยากบอกผู้ปกครองทุกท่าน คือ “ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านในความเอาใจใส่และให้ความร่วมมือสนับสนุนการเรียนรู้นักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน อีกทั้งยังคอยแจ้งข้อมูลและเรื่องราวต่างๆ มาให้ทราบเพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อเนื่องฝ่ายวิชาการรู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งและจะนำทุกข้อความและข้อเสนอแนะไปวางแผน เพื่อพัฒนางานวิชาการโดยคำนึงถึงนักเรียนเป็นสำคัญ” แม่ครูบ่อมมีโอกาสได้ดูคลิปวิดีโอที่ลงในยูทูปแล้วประทับใจจึงขอส่งต่อข้อมูลนี้ให้กับผู้ปกครองทุกท่าน “หากเปรียบนักเรียนเป็นต้นพืช ต้นพืชแต่ละต้นจะเติบโตได้ดีในดินที่ต่างกัน การจัดการศึกษาจึงควรทำเพื่อพัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละคน มิใช่เพื่อติตราว่าเขาก่งหรืออ่อน การศึกษาควรทำเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเติบโตบนพื้นฐานของศักยภาพและความถนัดของตัวเอง มิใช่เพื่อตัดสินว่านักเรียนจะเติบโตมาเป็นคนเก่งแค่ไหน จะประสบความสำเร็จในชีวิตหรือไม่เพียงเพราะตัวเลขหรือเกรดที่ปรากฏบนใบรายงานผลสอบ”

ในภาคเรียนที่หนึ่งจะเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่บนความหลายหลายและแตกต่างไม่ว่าจะเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน รูปแบบและวิธีการทำงาน รวมถึงการประเมินศักยภาพของนักเรียนที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งทำให้นักเรียนหลายๆ คนต้องปรับตัวเข้ากับกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่อยู่บ้าง แต่ขอให้ผู้ปกครองมั่นใจว่าทุกๆ ความกังวลของนักเรียน ฝ่ายวิชาการได้มีการเตรียมกระบวนการประเมินครูผู้สอนมาเป็นอย่างดีด้วยการจัดกิจกรรมนิเทศการสอนเข้มข้น ด้วยคณะกรรมการนิเทศที่มีประสบการณ์ประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประถม - มัธยมศึกษา หัวหน้าแผนกวิชาการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการทั้ง 3 ช่วงชั้น หัวหน้าฝ่ายระดับและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอนของคุณครูในเรื่องการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เลือกใช้ในแต่ละระหว่างเรียนอย่างใกล้ชิด หลังจบการนิเทศฯ จะมีการให้ข้อมูลย้อนกลับกับครูผู้สอนเพื่อนำไปต่อยอดจุดเด่นและพัฒนาจุดด้อย ซึ่งจากการเข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนของคุณครูพบว่า ครูส่วนใหญ่สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เลือกใช้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนรู้ได้ครบตามกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Base Learning/ CBL) มีการประเมินและเติมเต็มศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล นอกจากการนิเทศแล้วที่วิชาการยังมีการเข้าเยี่ยมชมนชั้นเรียนและกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปเป็นหัวข้อในการวางแผนการจ้ดอบรมให้ความรู้และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูให้มีความรู้และความชำนาญในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ในช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคมที่จะถึง เพื่อนำไปสู่การจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน ทั้งหมดนี้คือความมั่นใจว่า “โรงเรียนเลิศล้ำฯ จะมุ่งมั่นแก้ปัญหาอย่างเข้าใจ เข้าถึง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สุดท้ายนี้แม่ครูบ่อมขอแจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ปกครองกับหัวหน้าแผนกวิชาการ หากผู้ปกครองมีความกังวลหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียน การจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมส่งเสริมวิชาการต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสารกับแม่ครูบ่อมได้ทาง E-mail: Phawinee.bom@gmail.com ในกรณีที่มีการสื่อสารกับคุณครูผ่านทาง E-mail ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองสำเนาถึงท่านผู้อำนวยการอาจารย์เสรี ปาลเดชพงศ์ ได้ที่ E-mail: seriparn@gmail.com และแม่ครูปราณี โดดดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประถม - มัธยม ได้ที่ E-mail: aepranee2562@gmail.com ทุกครั้งด้วยค่ะ ทั้งนี้เพื่อให้คณะผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลต่างๆ และมีการกำกับติดตามอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งให้การสนับสนุนคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนได้อย่างเต็มที่ เพื่อบรรลุตามเป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนค่ะ

ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศล้ำถนนกาญจนาภิเษก

ใบตอบรับ

เรื่อง สารจากหัวหน้าแผนกวิชาการ ระดับประถม - มัธยม ฉบับที่ 2/2562
(กรุณาส่งใบตอบรับภายในวันที่ 17 กันยายน 2562)

ข้าพเจ้าผู้ปกครอง ด.ช./ด.ญ.

ชื่อเล่น ชั้น ได้รับสารจากหัวหน้าแผนกวิชาการ ระดับประถม - มัธยม ฉบับที่ 2/2562 แล้ว และมี

ข้อเสนอแนะดังนี้.....

ลงชื่อผู้ปกครอง